

HƯNG HÀ

Chăm lo cho người nghèo



Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà tổ chức trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà đã tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều việc làm thiết thực, cụ thể.

Đầu tháng 8 vừa qua, gia đình bà Trần Thị Chuộc, xã Tân Hòa khánh thành và đưa vào sử dụng căn nhà tình nghĩa rộng 50m² khang trang. Bà Chuộc chia sẻ: Nhiều năm liền thuộc diện hộ nghèo của xã nên tôi không dám mơ một ngày sẽ có được căn nhà chắc

chắn như hôm nay. Đây là nguồn động viên rất lớn, tôi rất cảm ơn Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đã giúp đỡ gia đình tôi có được căn nhà này. Mong rằng nhiều hộ nghèo như gia đình tôi cũng được

hỗ trợ về nhà ở để vui bớt khó khăn.

Cũng như gia đình bà Chuộc, gia đình bà Phạm Thị Hiền, xã Minh Khai là một trong những hộ nghèo được Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết. Bà Hiền cho biết: Bản thân tôi tuổi đã cao, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào mấy sào ruộng nên rất khó khăn. Nhờ Ủy ban MTTQ huyện hỗ trợ gia đình tôi 50 triệu đồng, người thân và nhân dân trong xã ủng hộ, giúp tôi xây dựng căn nhà mái bằng chắc chắn rộng 50m² với tổng kinh phí xây dựng hơn 180 triệu đồng. Đây là nguồn động viên rất lớn giúp tôi và gia đình yên tâm sinh sống.

Gia đình bà Hiền, bà Chuộc là 2 trong rất nhiều gia đình được Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà hỗ trợ về nhà ở trong thời gian qua. Bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: Ủy ban MTTQ huyện xác định chăm lo, hỗ trợ người nghèo nói riêng, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội nói chung là một trong những nhiệm vụ trọng tâm

trong công tác mặt trận. Hàng năm, Ủy ban MTTQ huyện chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình và cách thức vận động để xây dựng, bổ sung vào nguồn quỹ "Vì người nghèo" và đã có nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhân dân tích cực ủng hộ. Trên cơ sở nguồn quỹ vận động được, Ủy ban MTTQ huyện tiến hành rà soát về điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của các hộ nghèo, từ đó có những hình thức hỗ trợ kịp thời, phù hợp với từng hộ. Trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, MTTQ từ huyện tới cơ sở đã trao 5.527 suất quà trị giá 2,7 tỷ đồng cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. 8 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ huyện trích kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết 270 triệu đồng, hỗ trợ 30 triệu đồng cho học sinh, người có hoàn cảnh khó khăn. Tính đến nay, số dự quỹ "Vì người nghèo" 2 cấp của Hưng Hà đạt gần 2,4 tỷ đồng. Nhân dịp năm học 2022 - 2023, Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện trao 41 xe đạp cho các em học sinh thuộc diện

hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí trên 80 triệu đồng. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo động lực giúp các em yên tâm học tập. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức kiểm tra công tác vận động, quản lý và sử dụng quỹ "Vì người nghèo" ở các xã, thị trấn để kịp thời bổ khuyết giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác vận động, quản lý, sử dụng quỹ ở cấp cơ sở.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hà cho biết thêm: Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện luôn làm tốt vai trò cầu nối, huy động mọi nguồn lực xây dựng quỹ "Vì người nghèo" các cấp nhằm chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Ủy ban MTTQ huyện mong muốn cùng với sự hỗ trợ, đồng hành của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn sẽ nỗ lực vươn lên thoát nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

TIẾN ĐẠT

17 tập thể, cá nhân được Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khen thưởng



Lãnh đạo huyện Kiến Xương khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hội Doanh nghiệp huyện Kiến Xương vừa tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nhiệm kỳ qua, số lượng doanh nghiệp trên địa bàn huyện Kiến Xương phát triển mạnh. Toàn huyện có trên 300 doanh nghiệp đăng ký thành lập và hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực xây dựng, may mặc, sản xuất tiêu dùng, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và thương mại. Ban Chấp hành Hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, củng cố tổ chức hội, phát huy vai trò là cầu nối giữa các hội viên với chính quyền các cấp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Trong 5 năm qua, các doanh nghiệp đã tích cực, chủ động đóng góp nguồn lực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và các hoạt động từ thiện nhân đạo, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, đóng góp trên 138 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội Doanh nghiệp huyện Kiến Xương đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu: 100% doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh, huyện; 100% doanh nghiệp đăng ký tham gia các phong trào thi đua do Hội phát động; phấn đấu đến hết nhiệm kỳ phát triển số lượng hội viên mới tăng từ 15 - 20% so với nhiệm kỳ trước.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2022 - 2027. Nhân dịp này, 17 tập thể, cá nhân được Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và 16 tập thể được UBND huyện Kiến Xương khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

THU THỦY

Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo cho cán bộ hội liên hiệp phụ nữ cơ sở

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Hưng phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện vừa tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo cho 160 cán bộ hội liên hiệp phụ nữ cơ sở.

Các đại biểu được lãnh đạo Trung tâm Chính trị huyện quán triệt các chuyên đề về: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn công tác tuyên giáo ở cơ sở; công tác giáo dục lý luận chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng; công tác tuyên truyền, cổ động; công tác văn hóa, văn nghệ, công tác khoa giáo ở cơ sở; nắm bắt dư luận xã hội; an ninh trật tự và an toàn giao thông; phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự.

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các đại biểu nắm vững kỹ năng tuyên truyền, tuyên truyền miệng, định hướng các vấn đề dư luận quan tâm theo quan điểm của Đảng để vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tế công tác ở cơ sở, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ đó từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

TRUNG NGHĨA

Tăng cường tiết kiệm điện

Sử dụng điện sao cho tiết kiệm, hiệu quả và an toàn luôn là mối quan tâm hàng đầu của mọi người, đồng thời tạo điều kiện cho ngành điện đẩy mạnh đầu tư, nâng cao chất lượng cung ứng điện, góp phần bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Nhằm đem đến những kiến thức hữu ích cho người dân trong việc sử dụng điện, phóng viên Báo Thái Bình có cuộc trao đổi với ông Phí Minh Tân, Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Thái Bình.

Phóng viên: Thưa ông, song song với bảo đảm cấp điện liên tục, ổn định phục vụ sản xuất, sinh hoạt, kinh doanh trên địa bàn, nhiệm vụ quan trọng được ngành điện tập trung là công tác tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý, an toàn và hiệu quả. Thời gian qua, ngành điện đã thực hiện giải pháp gì để thay đổi thói quen, giúp khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả?

Ông Phí Minh Tân: Trong những năm qua, Công ty Điện lực Thái Bình đã làm tốt công tác tuyên truyền về thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 7/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện; triển khai nhiều chương trình hỗ trợ khách hàng, cơ quan, doanh nghiệp và người dân trong việc tiết kiệm điện như chương trình thi đua "Gia đình tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố Thái Bình"; các chương trình "Giờ trái đất", "Thắp sáng đường quê", "Tuyên truyền, quảng bá sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời, đèn compact", "Đổi bóng đèn sợi đốt bằng đèn compact tiết kiệm điện", "Trường tiểu học chung tay tiết kiệm điện", "Hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng điện trong điểm tham gia kiểm toán năng lượng". Tổ chức phát tờ rơi, sách hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, tư vấn các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả tới các khách hàng như: đèn huỳnh quang T5, T8, đèn LED, đèn compact, thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời, điều hòa, tủ lạnh sử dụng công nghệ biến tần... Đồng thời, tuyên truyền đến các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ tiết kiệm điện, tăng cường thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện.

Ông Phí Minh Tân: Nói đến tiết kiệm điện thì ai cũng hiểu là hết sức cần thiết, vì đối với mỗi cá nhân tiết kiệm điện là tiết kiệm ngân quỹ gia đình; đối với doanh nghiệp, tiết kiệm điện là tiết kiệm chi phí, tăng năng lực cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ; đối với cộng đồng, tiết kiệm điện là tiết kiệm ngân sách nhà nước và tài nguyên quốc gia. Để sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, chúng tôi xin lưu ý quý khách hàng một số biện pháp, cụ thể như sau: Nền sử dụng các thiết bị điện được dán nhãn tiết kiệm năng lượng; các loại bóng đèn tiết kiệm điện như đèn LED, đèn compact, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa nhiệt độ, lò vi sóng, bếp từ... sử dụng công nghệ inverter; các nguồn năng lượng tự nhiên như sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời. Nếu mọi người luôn thực hiện tốt các giải pháp nêu trên chắc chắn sẽ góp phần đáng kể vào việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong gia đình

Phóng viên: Xin ông cho biết một số biện pháp tiết kiệm điện hiệu quả và kết quả tiết kiệm điện đạt được trong những tháng qua?

cũng như cơ quan, doanh nghiệp. Về kết quả thực hiện tiết kiệm điện trong các tháng đầu năm 2022 của tỉnh Thái Bình, theo số liệu thống kê của Công ty Điện lực Thái Bình, lũy kế 7 tháng năm 2022 toàn tỉnh đã tiết kiệm được 33,92 triệu kWh, tăng 14,56% so với cùng kỳ năm 2021 (29,61 triệu kWh). So với tổng sản lượng điện thương phẩm tiết kiệm 1,96%.

Phóng viên: Nhiều ý kiến của người dân băn khoăn là tại sao cũng là thiết bị điện đó, với tần suất, thời gian sử dụng tương đương nhưng lượng điện tiêu thụ lại nhiều hơn vào mùa nắng nóng, thưa ông?

Ông Phí Minh Tân: Điều này là do tác động từ môi trường bên ngoài đã làm suy giảm hiệu quả

năng lượng của thiết bị. Với các thiết bị điện, đặc biệt là đối với các thiết bị làm mát thì khi thời tiết càng nóng thì hiệu quả năng lượng của máy càng giảm, thiết bị càng tiêu thụ nhiều điện hơn. Ví dụ, với máy điều hòa nhiệt độ, nhiệt độ ngoài trời cứ tăng 1 độ C thì điện năng tiêu thụ của điều hòa tăng thêm 2 - 3%. Sự chênh lệch nhiệt độ ở trong phòng và ở ngoài trời càng lớn, điều hòa càng tốn điện. Hạ thấp nhiệt độ phòng xuống 1 độ C thì tiêu thụ điện của điều hòa sẽ tăng từ 1,5 - 3%. Bên cạnh đó, các thiết bị điện sử dụng lâu ngày nếu không được sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ, không được sử dụng đúng cách sẽ càng gây tổn điện so với bình thường. Trong giai đoạn hiện nay, với sự biến đổi khí hậu, sự tăng trưởng

cao của phụ tải sử dụng điện, để bảo đảm cung cấp điện ổn định trong thời gian tới thì chúng ta cần phải sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả giữ một vai trò hết sức quan trọng. Công ty Điện lực Thái Bình mong muốn toàn thể khách hàng sử dụng điện thực hiện tốt các giải pháp tiết kiệm điện để chia sẻ với những khó khăn của ngành điện. Khi có yêu cầu về dịch vụ điện, để nghị quý khách hàng sử dụng điện vui lòng liên hệ Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (tổng đài 19006769 phục vụ 24/7) để được tiếp nhận, tư vấn và giải đáp các yêu cầu về điện.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

MẠNH THẮNG (thực hiện)



Điện lực Đông Hưng làm tốt công tác hướng dẫn khách hàng sử dụng điện tiết kiệm.

TIỀN HẢI

Phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa

Hiện nay, gần 9.900ha lúa mùa của huyện Tiền Hải đang trong giai đoạn làm đòng, trổ bông. Trước diễn biến của sâu bệnh gây hại, huyện chỉ đạo các địa phương phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy các loại để lúa sinh trưởng, phát triển tốt.

Ông Trần Văn Huyền, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phú cho biết: Đến nay, 243ha lúa mùa của địa phương đang đòng, bắt đầu làm đòng. Thực hiện chỉ đạo của huyện về tập trung phòng, trừ sâu bệnh từ ngày 11 - 14/9, xã đã tuyên truyền đến nông dân tích cực thăm đồng, nắm bắt diễn biến tình hình sâu

bệnh gây hại lúa mùa để có biện pháp phòng, trừ hiệu quả. HTX nông nghiệp cũ cán bộ kỹ thuật về các thôn hướng dẫn bà con nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo phương châm "4 đúng"; mở rộng điểm bán thuốc bảo vệ thực vật cung ứng cho nông dân. Tổ chức thực hiện chiến dịch phòng, trừ sâu bệnh, đặc biệt trong giai đoạn này là sâu cuốn lá nhỏ, ngoài ra cần chú ý các đối tượng gây hại khác như sâu đục thân, rầy các loại, bệnh khô vằn.

Không chỉ có xã Nam Phú mà các địa phương khác của huyện Tiền Hải cũng tập trung chỉ đạo nông dân không chủ quan, lơ là trước tình hình sâu

bệnh phát sinh gây hại trên lúa mùa trong giai đoạn hiện nay. Ông Nguyễn Văn Đóa, xã Văn Trường chia sẻ: 6 sào lúa mùa của gia đình đang trong giai đoạn làm đòng, do đó tôi thường xuyên thăm đồng để kiểm tra diễn biến sâu bệnh hại. Theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, hiện nay trong thời điểm lúa làm đòng có một số đối tượng sâu bệnh gây hại, nếu không phòng, trừ tốt sẽ ảnh hưởng đến giai đoạn lúa trổ bông. Vì thực được điều đó, tôi cũng như nông dân địa phương những ngày này đã mua thuốc bảo vệ thực vật phòng, trừ sâu bệnh đối với diện tích lúa tới ngưỡng phải phun. Sau khi phòng,

trừ sâu bệnh, tôi thường xuyên đi thăm đồng, kiểm tra xem sâu bệnh còn gây hại, tiếp tục phòng ngừa theo khuyến cáo của ngành chuyên môn.

Ông Đỗ Thành Trung, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiền Hải cho biết: Để bảo đảm công tác phòng, trừ sâu bệnh cho lúa mùa, huyện đẩy mạnh tuyên truyền đến nông dân thực hiện nghiêm chiến dịch phòng, trừ sâu bệnh từ ngày 11 - 14/9. Qua kiểm tra đồng ruộng, sâu cuốn lá nhỏ nở rộ từ ngày 10 - 15/9, mật độ từ 20 - 50 con/m², nơi cao 100 - 150 con/m², cục bộ từ 200 - 300 con/m²; rầy

lúa mùa và phòng, trừ sâu bệnh. Đài truyền thanh cơ sở tăng cường thông tin về đối tượng sâu bệnh thường phát sinh trong giai đoạn lúa mùa đúng cái làm đòng để bà con nông dân

lúa mùa và phòng, trừ sâu bệnh. Đài truyền thanh cơ sở tăng cường thông tin về đối tượng sâu bệnh thường phát sinh trong giai đoạn lúa mùa đúng cái làm đòng để bà con nông dân

nắm bắt, chủ động trong việc chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh, bảo đảm cho cây lúa phát triển an toàn. Trước đó, Tiền Hải cũng phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra hoạt động

cung ứng thuốc bảo vệ thực vật, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng không đúng với danh mục cho phép lưu hành.

HỒNG HẠNH



Nông dân xã Tây Tiến (Tiền Hải) tập trung phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa.